

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 111/ĐDBQH-DNTT ngày 12/8/2024 về việc xem xét giải quyết ý kiến cử tri theo thẩm quyền của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tập trung giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, như sau:

#### I. Cử tri huyện Tư Nghĩa:

1. Cử tri xã Nghĩa Hiệp kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ bắc sông Vệ đoạn tiếp giáp từ kè sông Vệ đến hết thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp; xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ nam sông Phước Giang đoạn qua xã Nghĩa Hiệp; đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ nam sông Cây Bứa đoạn qua xã Nghĩa Hiệp. Đầu tư kinh phí sửa chữa đoạn còn lại của tuyến đường liên xã La Hà – Nghĩa Thương – Nghĩa Hiệp vì hiện nay xuống cấp nghiêm trọng.

##### a) Đối với nội dung về sạt lở bờ sông:

Do tình hình diễn biến phức tạp của các đợt mưa lũ trong thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, đặc biệt là các sông: Vệ, Phước Giang và Cây Bứa (một nhánh trong hệ thống sông Phước Giang) đã có nhiều thay đổi, biến động lớn, có xu hướng gia tăng cường độ sạt lở; địa bàn xã Nghĩa Hiệp tiếp giáp với cả 03 nhánh sông nêu trên nên có nhiều bị sạt lở, trong đó có các đoạn: (i) bờ Bắc sông Vệ, đoạn từ cuối thị trấn Sông Vệ đến cuối thôn Thế Bình; (ii) bờ Nam sông Phước Giang (đoạn từ giáp xã Nghĩa Thương đến xóm A, xã Đức Lợi); (iii) bờ Nam sông Cây Bứa, đoạn từ thị trấn Sông Vệ đến thương lưu đập Cây Bứa.

Kiến nghị của cử tri là đúng với hiện trạng sạt lở bờ các sông: Vệ, Phước Giang và Cây Bứa, đoạn đi qua địa bàn xã Nghĩa Hiệp. Các vị trí sạt lở được cử tri kiến nghị nêu trên đã có trong Quy hoạch tỉnh (dòng thứ 12 và 13, mục II, Bảng 192, trang 1183 của Báo cáo Tổng hợp) nên đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xem xét có kế hoạch đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác thuộc địa phương quản lý. Trường hợp, vượt quá khả năng cân đối vốn (minh chứng bằng số liệu cụ thể về khả năng cân đối vốn) thì có đề xuất cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép đầu tư dự án.



b) Đối với nội dung kiến nghị kinh phí sửa chữa đoạn còn lại của tuyến đường liên xã La Hà - Nghĩa Thương - Nghĩa Hiệp:

Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

2. Cử tri xã Nghĩa Hiệp kiến nghị đầu tư hệ thống điện đường chiếu sáng trên tuyến đường ĐH 27B từ thị trấn Sông Vệ - Nghĩa Hiệp – Nghĩa Thương.

Trong thời gian qua UBND huyện Tư Nghĩa đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trung tâm các xã, thị trấn. Tuy nhiên hiện nay nguồn thu từ ngân sách khó khăn, hạn chế, khi nguồn kinh phí đáp ứng sẽ tiếp tục đầu tư chiếu sáng các tuyến đường, trong đó có tuyến đường qua thị trấn Sông Vệ - Nghĩa Hiệp - Nghĩa Thương là tuyến đường huyện ĐH.27B (khoảng 3,5 km). Đối với đoạn qua địa bàn thị trấn Sông Vệ, UBND huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo UBND thị trấn Sông Vệ cân đối thực hiện đầu tư từ nguồn vốn đô thị loại V.

3. Đề nghị bố trí kinh phí để bê tông các tuyến kênh mương và nạo vét các tuyến mương rút trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp để đảm bảo tưới vào mùa nắng, tiêu nước vào mùa mưa tạo điều kiện cho nông dân sản xuất.

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa Hiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra đề xuất UBND huyện xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

4. Cử tri xã Nghĩa Hiệp kiến nghị tỉnh sớm cho chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất giao thông để triển khai thi công đường đẩu nối từ xã Nghĩa Hiệp lên tuyến đường Dung Quất – Sa Huỳnh.

Tuyến đường từ bờ kè Sông Vệ xuống bãi hoán và dốc chui đẩu nối với Đường Ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất qua đất giao thông tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/5/2023, giao đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/5/2023. Đồng thời tại Biên bản làm việc ngày 20/6/2024 của UBND xã Nghĩa Hiệp, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh với các hộ dân ở khu dân cư số 10, thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp đã thống nhất vượt nối đường dân sinh hiện hữu vào đường Đường Ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đảm bảo mặt đường 3,0 mét để các hộ dân lưu thông qua lại. Hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh là Chủ đầu tư đang xử lý kỹ thuật để triển khai thực hiện.

## **II. Cử tri huyện Bình Sơn:**

1. Hiện nay tại Km 1 + 600m tuyến đường Trì Bình- Dung Quất thuộc thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh ( ngã 6) thường xảy ra tai nạn. Cử tri xã



Bình Chánh, huyện Bình Sơn kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, xây dựng vòng xuyên ngay khu vực ngã 6, hệ thống điện thấp sáng, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông.

Công trình Sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất, bao gồm các hạng mục: Thiết kế an toàn giao thông tại vị trí Nút giao Dốc Sỏi; Thiết kế hệ thống biển báo, sơn làn giảm tốc... trên toàn Tuyến Dốc Sỏi - Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Thiết kế ATGT tại vị trí Ngã 6 Bình Chánh; Thiết kế các gờ giảm tốc, biển báo hiệu và đèn chớp vàng tại các vị trí nguy hiểm trên toàn tuyến Trì Bình - Cảng Dung Quất.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các hạng mục nêu trên, đảm bảo thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2024.

Đối với nội dung phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông tại vòng xoay Dốc Sỏi - Quốc lộ 1A, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành vào đầu Quý IV/2024.

2. Cử tri xã Bình Chánh kiến nghị nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã chất lượng chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi sử dụng. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân để sử dụng lâu dài.

Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn được bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 3/2018, với công suất thiết kế 650 m<sup>3</sup>/ngày đêm, cấp nước sạch cho khoảng 7.000 người/ 2.000 hộ thuộc thôn Bình An Nội và các hộ lân cận thuộc xã Bình Chánh.

Hiện nay, công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh và Hệ thống cấp nước xã Bình Trung huyện Bình Sơn hiện đang cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 1.332 hộ (khách hàng) trong vùng dự án gồm: Cơ quan hành chính, sự nghiệp: 07; các thôn: Đông Bình: 165, Bình An Nội: 505, Mỹ Tân: 641; Quang Trung: 14.

Hiện chất lượng nước của công trình này đảm bảo theo QCVN 01:2023/QN được Quy định tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Biển Đức (Trụ sở chính: 781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh) để thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nước của tất cả các công trình cấp nước do Trung tâm quản lý, vận hành. Hàng tháng lấy mẫu nước sau xử lý để kiểm nghiệm 8 thông số tại nhóm A; 6 tháng kiểm nghiệm 38 thông số tại các nhóm A và B.



Kết quả: mẫu nước các chỉ tiêu đều đạt theo QCDP 01:2023/QNg.

3. Cử tri xã Bình Chánh kiến nghị việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư Phố chợ Cù Lao, cây xăng Sông Trà nhưng không thực hiện bỏ hoang lâu năm, gây ngập úng trong mùa mưa bão. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo sớm thực hiện để tránh lãng phí tài nguyên đất.

a) Dự án Khu dân cư Phố Chợ Cù Lao tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn với quy mô dự án là 80.250 m<sup>2</sup>, tổng mức đầu tư là 87 tỷ đồng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 07/09/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 21/9/2020.

- UBND huyện Bình Sơn ban hành các Quyết định: số 3494/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB phương án đợt 1 với tổng diện tích bồi thường là 43,354 m<sup>2</sup> và số 3051/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB phương án đợt 2 với tổng diện tích bồi thường là 33,845 m<sup>2</sup>.

- Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã chi trả cho người dân theo phương án được duyệt là **10.180.966.043** đồng. Theo phương án được lập và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB thì diện tích đã thu hồi là 7,720 ha, chiếm tỉ lệ 96,2%.

- Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý các Quyết định: số 777/QĐ-UBND ngày 07/09/2018 và số 573/QĐ-UBND ngày 21/9/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì chính sách về đất đai, đầu tư có thay đổi nên UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư nêu trên. Để đất sử dụng có hiệu quả, tránh bỏ hoang lâu năm, gây ngập úng trong mùa mưa bão, UBND tỉnh đã chỉ đạo các UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành xây dựng phương án quản lý và sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định pháp luật.

b) Liên quan đến dự án Cửa hàng xăng dầu Sông Trà, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn xử lý theo đúng quy định.

### III. Cử tri huyện Sơn Tây:

1. Cử tri xã Sơn Mùa đề nghị đầu tư tuyến đường Trung tâm huyện Sơn Tây (Sơn Mùa – Sơn Tân xuống xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà), tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vận chuyển nông, lâm sản góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuyến đường Sơn Mùa - Sơn Tân đi xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà đã được UBND tỉnh quy hoạch mở tuyến mới đường tỉnh, ký hiệu là ĐT.626B (Di Lăng – Sơn Mùa): Từ vị trí nút giao giữa cầu Sông Rin mới và đường



DH.77 đi theo đường DH.77 đến UBND xã Sơn Bao đi dọc Sông Rin kết nối vào vị trí nút giao giữa đường Trường Sơn Đông và đường trục chính trung tâm huyện Sơn Tây với chiều dài 24km. Theo quy hoạch giai đoạn trước năm 2050 đạt tiêu chuẩn cấp II-III và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét việc bố trí vốn thực hiện khi cân đối được nguồn lực.

2. Hiện nay trên địa bàn huyện Sơn Tây đã có tuyến xe buýt Quảng Ngãi - Sơn Tây và ngược lại. Đề nghị bổ sung thêm 02 chuyến xe buýt và kéo dài thêm các trạm dừng xe buýt trên khu vực trung tâm huyện.

Hiện nay tuyến xe buýt Quảng Ngãi - Sơn Hà kéo dài đến Sơn Tây có 04 chuyến hoạt động trên ngày (02 chuyến đi và 02 chuyến về), riêng thứ Hai và thứ Sáu tăng cường thêm 01 chuyến lên và 01 chuyến về để phục vụ cán bộ, chiến sĩ làm việc trên địa bàn huyện. Theo số liệu thống kê trong 8 tháng đầu năm 2024, lượng khách trung bình trên tuyến buýt từ Quảng Ngãi đến huyện Sơn Tây chỉ đạt trung bình 10 người/chuyến (đi đến điểm cuối huyện Sơn Tây), đối với xe có sức chứa 26 chỗ ngồi và 21 chỗ đứng, trong khi chi phí vận hành trung bình cho 01 chuyến xe là 1.200.000 đồng. Do vậy việc tăng thêm chuyến xe là chưa phù hợp với nhu cầu đi lại.

Ngành Giao thông vận tải tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện hành trình và biểu đồ như hiện nay, đồng thời phối hợp với huyện để tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu đi lại để có cơ sở tăng chuyến xe và trình cấp có thẩm quyền xem xét cho kéo dài lộ trình các tuyến xe buýt hiện hữu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

3. Về việc cấp phát tiền các chế độ chính sách: Hiện nay các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách nhận tiền qua tài khoản thẻ, mà trên địa bàn huyện chưa có máy ATM. Đề nghị các cấp nghiên cứu phương thức để các đối tượng chính sách được nhận tiền chế độ dễ dàng nhất.

Việc thực hiện chi trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hiện nay thông qua 02 hình thức chi trả:

- Hình thức chi trả không dùng tiền mặt: mạng lưới điểm rút tiền/điểm giao dịch được thực hiện qua 3 hình thức: (1) điểm chi trả/đại lý rút tiền, (2) các điểm rút tiền tự động (cây ATM), (3) chi nhánh ngân hàng/điểm giao dịch của đơn vị chi trả;

- Hình thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: đối với trường hợp đối tượng khó khăn đặc biệt không có người đại diện/người được ủy quyền.

Như vậy đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt có 03 hình thức rút tiền, trường hợp đối tượng khó khăn khi sử dụng thẻ ATM để rút tiền thì có thể



sử dụng các hình thức khác để rút tiền: Rút tại điểm chi trả/đại lý rút tiền hoặc tại chi nhánh ngân hàng/điểm giao dịch của đơn vị chi trả; Hoặc chi trả không dùng tiền mặt thông qua cho người đại diện/người được ủy quyền.

Trường hợp các đối tượng khó khăn nêu trên không đi lại được nếu không có người đại diện/người được ủy quyền thì chi trả tại nhà bằng hình thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt.

4. Cử tri xã Sơn Tân kiến nghị: Hiện nay việc xây dựng nhà ở của nhân dân trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn trong khi chi phí mua vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát xây dựng giá rất cao. Trên địa bàn xã không có quy hoạch cấp phép mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi sông), khi xây dựng nhà nhân dân phải mua cát, đá từ các huyện khác với giá thành rất cao. Trong khi đó vào mùa mưa dọc lưu vực sông Đăkdrinh và suối Bãi Màu trên địa bàn xã có một số điểm bồi tụ cát với trữ lượng thấp khoảng 1000 m<sup>3</sup> không đủ trữ lượng để cấp phép mỏ khoáng sản, nhưng lại đáp ứng được nhu cầu cát xây dựng cho việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, cũng như thực hiện cứng hóa một số tuyến đường ngõ, xóm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép nhân dân được tận dụng lượng cát này để phục vụ cho việc xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ.

Hiện nay không có các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, kể cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh; do đó, không có cơ sở để UBND tỉnh xử lý nội dung đề nghị của cử tri xã Sơn Tân về việc tạo điều kiện cho phép Nhân dân được tận dụng lượng cát tại điểm bồi tụ cát dọc lưu vực sông Đăkdrinh và suối Bãi Màu trên địa bàn xã để phục vụ cho việc xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ.

Theo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 thì trên địa bàn huyện Sơn Tây có các mỏ nằm trong quy hoạch, cụ thể: 03 cát (Với tổng diện tích là 7,8 ha và khối lượng tài nguyên dự báo là 70.800 m<sup>3</sup>; riêng địa bàn xã Sơn Tân có 01 mỏ cát Bãi Màu, với tổng diện tích là 3,98 ha và khối lượng tài nguyên dự báo là 39.800 m<sup>3</sup>), 01 mỏ đá làm VLXD thông thường và 04 mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp (Với tổng diện tích là 53,30 ha và khối lượng tài nguyên dự báo là 2.613.800 m<sup>3</sup>). Để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu trên địa bàn, yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu vật liệu trên địa bàn, đề xuất các mỏ nằm trong quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các mỏ khoáng định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Phục vụ cho các công trình vốn NSNN và các công trình đường bê tông nông thôn) gửi UBND tỉnh (Thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để phê duyệt kế hoạch đấu giá hoặc quyết định



khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, làm cơ sở cho việc đấu giá và cấp phép khai thác theo quy định.

5. UBND xã Sơn Tân đề nghị xem xét điều chỉnh vị trí xây dựng nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Sơn Tây, để lại quỹ đất tại đồi Nước Răng thôn Bãi Màu bố trí đất ở cho nhân dân, vì từ lúc Công ty đề nghị chọn 4,7 ha ở đồi nước Răng, thôn Bãi Màu ( từ tháng 10/2021) đến nay công ty TNHH chế biến gỗ Nhất Hưng Sơn Tây chưa triển khai xây dựng nhà máy, gây ảnh hưởng rất lớn trong việc thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã, đặc biệt là việc quy hoạch xây dựng các điểm định cư tập trung để bố trí đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Sơn Tây không có vị trí quy hoạch xây dựng nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Sơn Tây, theo Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì trên địa bàn xã Sơn Tân nói riêng và huyện Sơn Tây nói chung không có quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề.

#### **IV. Cử tri huyện Nghĩa Hành:**

1. Cử tri xã Hành Minh kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nằm ngoài quy hoạch cụm công nghiệp Hành Đức- Hành Minh, vì đã sản xuất ổn định trên 40 năm nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị thu hồi đất làm đường cao tốc được tái định cư.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2024, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện; ngoài ra, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã quy định cụ thể các trường hợp và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, có quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp sử dụng đất đến trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

2. Cử tri xã Hành Minh kiến nghị xây dựng lại Cầu Ngán và Cầu Dài nằm trên đường tỉnh lộ 624, thuộc địa phận xã Hành Minh, đến nay lượng xe lưu thông nhiều, nhưng cầu quá nhỏ nên không đảm bảo an toàn giao thông.

Trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã ưu tiên bố trí kinh phí Sự nghiệp giao thông để sửa chữa, cải tạo từ kết cấu lán nhựa thành bê tông nhựa, bê tông xi măng với bề rộng mặt đường rộng từ 5,5m-7m, đầu tư hệ



thống thoát nước dọc, lè gia cố, hệ thống ATGT để đảm bảo phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT.624 được an toàn, thuận tiện. Tuy nhiên, một số công trình cầu trên tuyến như cầu Ngắn (Km7+784, thị trấn Chợ Chùa), cầu Dài (Km8+650, xã Hành Minh) có khổ cầu hẹp, cần mở rộng để đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Trong năm 2025, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành, tổ chức khảo sát hiện trường các nội dung cử tri kiến nghị, đánh giá sự cần thiết để thực hiện đầu tư sửa chữa.

3. Cử tri xã Hành Minh kiến nghị: hiện nay sông Phước Giang bị bồi lấp nên việc thoát nước rất chậm, gây ngập úng trên các cánh đồng vào mùa mưa lũ, đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo để nạo vét và khơi thông dòng chảy của sông.

UBND huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp phòng ban, đơn vị liên quan, UBND xã Hành Minh kiểm tra thực tế và khái toán kinh phí để khơi thông dòng chảy sông Phước Giang, dự kiến nguồn kinh phí cần bố trí để “Hỗ trợ phát dọn, nạo vét những đoạn bị bồi lấp là 200 triệu đồng”. UBND huyện ghi nhận kiến nghị cử tri, tuy nhiên do nguồn thu ngân sách hiện nay chưa đảm bảo, UBND huyện sẽ rà soát, cân đối kinh phí để hỗ trợ khi đảm bảo nguồn thu.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1647-QĐ/UBND ngày 30/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; theo đó đã đưa vào quy hoạch và khái toán nội dung “cải tạo, nạo vét và chỉnh trị dòng sông Phước Giang với kinh phí 50 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 2488-TB/SNNPTNT ngày 10/6/2024 để chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện giải pháp tiêu úng, thoát lũ cho sông Phước Giang. Trong khi chờ ngành chức năng triển khai thực hiện; yêu cầu UBND xã Hành Minh vận động Nhân dân chủ động trong việc dọn dẹp cây ngã đổ ra lòng sông, không vứt rác thải gây cản trở dòng chảy.

4. Đối với các kiến nghị của cử tri: (1) Hiện nay khu tái định cư ở xã Hành Minh nước sinh hoạt bị nhiễm phèn ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm, đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; (2) Đề nghị UBND tỉnh xem xét về xây dựng bờ kè tại khu vực phía Tây khu tái định cư Đồng Giá.

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan nghiên cứu giải pháp, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

5. Cử tri xã Hành Thiện kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ cây xăng Phước Thiện đến cầu Cộng Hoà. Xây dựng hệ thống thoát nước đường tỉnh lộ 624 (đoạn từ cầu Phú Lâm đến cây Ngũ Ngày)



thuộc địa bàn xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra hiện trường, đoạn kiến nghị cử tri từ Cây xăng Phước Thiện đến Cầu cộng hoà, tuyến đường tỉnh ĐT.624B xảy ra tình trạng hư hỏng. Đoạn tuyến này đang trong giai đoạn phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải kịp thời sửa chữa hư hỏng, yêu cầu nhà thầu thi công đường cao tốc, đơn vị vận chuyển vật liệu đảm bảo tải trọng quy định, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đồng thời, Ban Quản lý dự án 2 cam kết sửa chữa hoàn trả nguyên trạng đường khi hoàn thành Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

6. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách để nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thiện.

a) Về việc nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thiện

Theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 thì Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thiện được phê duyệt đầu tư sửa chữa trong năm 2024. Tuy nhiên, do kinh phí bố trí của Bộ Lao động - TB và XH và UBND tỉnh trong năm 2024 không đảm bảo theo nhu cầu của Đề án; vì vậy, trong năm, thực hiện nâng cấp sửa chữa đối với các NTLS bị hư hỏng nặng và mức độ trầm trọng, trong đó, huyện Nghĩa Hành cũng đã được hỗ trợ đầu tư nâng cấp 01 NTLS xã Hành Phước. Trong năm 2025, UBND tỉnh giao Sở Lao động - TB và XH tiếp tục tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá lại hiện trạng đối với các NTLS chưa được nâng cấp, sửa chữa theo Quyết định số 402/QĐ-UBND (trong đó có NTLS xã Hành Thiện) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Về việc tu sửa, xây lại phần mộ Liệt sĩ ngoài nghĩa trang xã Hành Trung

Theo quy định tại các văn bản của Trung ương hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì hiện chưa có quy định hỗ trợ kinh phí tu sửa, xây lại phần mộ liệt sĩ đang ang táng theo tộc họ (ngoài NTLS).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1462/SLĐTBXH-NCC ngày 17/6/2022, gửi Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến hướng dẫn về hỗ trợ kinh phí xây dựng bia vỏ mộ liệt sĩ chôn theo tộc họ (ngoài NTLS). Đến nay, chưa có ý kiến phúc đáp, hướng dẫn của Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục kiến nghị đến Trung ương để được



điều chỉnh, bổ sung trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, làm cơ sở triển khai thực hiện.

#### V. Cử tri huyện Sơn Hà:

Cử tri xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà và cử tri xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh đề nghị xây dựng cầu qua đèo mới đập Thạch Nham để đảm bảo giao thông 3 huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã đề xuất dự án Cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham (Tổng mức đầu tư là 350 tỷ) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2026 - 2030, làm cơ sở để UBND tỉnh để xem xét, bố trí nguồn vốn thực hiện trong thời gian đến.

#### VI. Cử tri huyện Sơn Tịnh:

1. Cử tri xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh đề nghị cấp phép mở rộng khai thác các bãi cát dọc sông Trà Khúc thuộc khu tây huyện Sơn Tịnh để tạo điều kiện cho người dân dọc sông Trà sử dụng cát tại chỗ phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình khác, giảm chi phí xây dựng cho người dân.

Qua rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 thì trên địa bàn xã Tịnh Minh có 02 mỏ cát có quy mô rất lớn (1) mỏ cát Thôn Minh Khánh (Với diện tích 64,95ha và khối lượng tài nguyên dự báo là 1.299.000 m<sup>3</sup>) và (2) mỏ cát Thôn Minh Thành (Với diện tích 14,4ha và khối lượng tài nguyên dự báo là 288.000 m<sup>3</sup>). UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 29/4/2022; trong đó, có mỏ cát Thôn Minh Thành. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thì các tuyến đường vào khu vực các mỏ cát trên địa bàn xã Tịnh Minh chủ yếu là các tuyến đường giao thông nông thôn nhỏ, hẹp nên việc tiếp cận và vận chuyển cát sẽ rất khó khăn, đặc biệt đây là các mỏ cát có quy mô rất lớn. Do vậy, theo đề xuất của UBND huyện Sơn Tịnh, đến nay mỏ này chưa được đưa vào đấu giá.

Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu trong khu vực, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo tại Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 04/6/2024, bao gồm: 26 khu vực mỏ cát làm VLXD thông thường (Tổng diện tích 232,7 ha), 17 khu vực đất đồi làm vật liệu san lấp (Tổng diện tích 291,12 ha) và 05 khu vực mỏ đá làm VLXD thông thường (Tổng diện tích 53,33 ha); trong đó, tiếp giáp phía đông với các mỏ cát xã Tịnh Minh có mỏ cát Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn và lân cận có mỏ cát Thôn Phước Lộc, xã Tịnh Sơn được đưa vào kế hoạch đấu giá.

Trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức đấu giá



quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát: Thôn Phước Lộc và Thôn Diên Niên; đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Minh để khảo sát, tìm phương án tiếp cận, vận chuyển đối với mỏ cát mỏ cát Thôn Minh Thành để đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định theo như kiến nghị của cử tri xã Tịnh Minh.

2. Đề nghị quan tâm đầu tư mở, nối tuyến đường ĐH 522 từ Tịnh Bắc-Tịnh Minh- Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa tạo điều kiện để phát triển kinh tế vùng, nâng cao giá trị sản xuất.

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Sơn Tịnh giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

3. Cử tri xã Tịnh Minh đề nghị đầu tư làm kè chống sạt lở bờ sông Trà đoạn qua xã Tịnh Minh (dài 3,5km) và kè chống sạt lở Bàu Trai.

Cử tri xã Tịnh Minh kiến nghị đối với 02 vị trí sạt lở: (1) sạt lở tại bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Minh và (2) sạt lở tại bờ Nam suối Bàu Trai là đúng với hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn xã.

(1) Vị trí sạt lở tại bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Minh (chiều dài khoảng 3,5 km) bị sạt lở một số đoạn ảnh hưởng đến một số nhà công trình và đất sản xuất của Nhân dân: Vị trí sạt lở này có trong Quy hoạch tỉnh (dòng thứ 6, mục II, Bảng 192, trang 1182 của Báo cáo Tổng hợp), UBND huyện Sơn Tịnh, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xem xét có kế hoạch đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác thuộc địa phương quản lý. Trường hợp, vượt quá khả năng cân đối vốn (minh chứng bằng số liệu cụ thể về khả năng cân đối vốn) thì có đề xuất cụ thể (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để các sở, ngành có liên quan phối hợp nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép đầu tư công trình, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trước mắt, để kịp thời hạn chế tình trạng sạt lở đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức, theo dõi, xử lý theo đúng quy định tại Điều 6 Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2011, trong đó lưu ý các biện pháp: (i) Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở; chỉ đạo việc xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở.

(2) Vị trí sạt lở tại bờ Nam suối Bàu Trai (chiều dài khoảng 1,5 km, bị sạt lở một số đoạn ảnh hưởng đến công trình đường giao thông nông thôn và đất sản xuất của Nhân dân) đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra hiện trường tham mưu UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIII (Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 26/4/2023); theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Giải pháp trước mắt: Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo UBND



xã Tịnh Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng triển khai biện pháp xử lý sạt lở theo Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của địa phương; cấm biển báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

- Giải pháp lâu dài: UBND huyện Sơn Tịnh tăng cường kiểm tra, rà soát, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình để khắc phục tình trạng sạt lở bờ suối tại khu vực này./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. Chuyên môn;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTHa381.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Tuấn**